



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 533

ngày 25 tháng 09 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHẦN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Quang tâm

Quang tâm thực hành đạt duyên lành
Âm thầm tu tiến tự đạt thanh
Qui nguyên thiên giác đạt an hòa
Thực hành phát sáng nơi nơi chiếu

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 09/08/2005 đến 15/08/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Mỗi ngày một sự kiện để làm gì?
- 2) Việc gì là chánh?
- 3) Việc gì nguy hiểm nhất?
- 4) Tu hành tinh tấn là sao ?
- 5) Thiết tha tu tiến là sao ?
- 6) Dứt khoát chuyện đời để làm gì?
- 7) Lưu ý đóng góp có hữu ích gì không?

<p>1) Singapore, 09-08-2005 7: 0 AM <i>Hỏi: Mỗi ngày một sự kiện để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa mỗi ngày một sự kiện để sửa đổi</p> <p>Kệ: <i>Mỗi ngày một sự kiện khác nhau Thể hiện chuyện phải, tự làm xong Sáng suốt minh tâm đều thường nhưt Thành tâm tu luyện tự tâm hiền</i></p>	<p>2) Singapore, 10-08-2005 8: 00 AM <i>Hỏi: Việc gì là chánh?</i></p> <p>Đáp: Thừa việc ăn là chánh</p> <p>Kệ: <i>Ăn uống để sanh tồn tiến bước Khai triển chơn hồn tự chứng tâm Qui hội tình người chung một lối Thành tâm tu luyện chuyện chuyên cần</i></p>
<p>3) Singapore, 11-08-2005 6: 55 AM <i>Hỏi: Việc gì nguy hiểm nhưt?</i></p> <p>Đáp: Thừa việc dứt hơi thở là nguy hiểm nhưt</p> <p>Kệ: <i>Thành công thất bại là chuyện thường Quý tướng Trời cao là việc chánh Thực hiện công phu là phát triển Tu hành tinh tấn là điều cần</i></p>	<p>4) Japon, 12-08-2005 6 : 10 AM <i>Hỏi : Tu hành tinh tấn là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu hành tinh tấn là điều hòa liên tục</p> <p>Kệ : <i>Thực hành tinh tấn tự sửa tâm Giải tỏa sân si tự giải sâu Qui hội tình người không gián đoạn Thực hành chánh pháp nhớ Trời ghi</i></p>
<p>5) Japon, 13-08-2005 6 : 20 AM <i>Hỏi : Thiết tha tu tiến là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thiết tha tu tiến là phải hành liên tục đứng đắn</p> <p>Kệ : <i>Phân minh đời đạo tự thực hành Giải tỏa rên trui tự tiến nhanh Chánh pháp thực hành không dám bỏ Hương thượng thực hành triển tâm linh</i></p>	<p>6) Japon. 14-08-2005 6 : 30 AM <i>Hỏi : Dứt khoát chuyện đời để làm gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa dứt khoát chuyện đời để dễ tu hơn</p> <p>Kệ: <i>Dứt khoát chuyện đời dễ tu hơn Buông bỏ chuyện đời tâm hành pháp Khai triển chính mình dễ tiến tu Thành tâm tu luyện hội điều lành</i></p>
<p>7) Japon, 15-08-2005 7: 20 AM <i>Hỏi: Lưu ý đóng góp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa lưu ý đóng góp rất dễ thành tựu</p> <p>Kệ: <i>Hành pháp qui nguyên chơn thiện ý Giải tỏa phiền ưu tự quý mình Trí tuệ phân minh đường chánh giác Cần khôn ban chiếu tâm thanh thản</i></p>	

SỰ SÁNG SUỐT

Sáng suốt là gì? Chúng ta đã luận rõ chữ: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Khi hiểu rõ Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, đó là sáng suốt của càn khôn vũ trụ, bây giờ càn khôn vũ trụ ở đâu? Ngay trong Tiểu Thiên Địa của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta biết niệm và ý thức rõ cái Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chuyển chạy trong cái Tiểu Thiên Địa này, Hạ Trung Thượng thừa để cho nó hóa giải. Từ một cái mạch độc một, khai thông ra, thì trong đó chúng ta đạt được cái sáng suốt và hòa cảm với tất cả những cái sáng suốt từ thượng trí đi tiến tới đại trí. Cho nên những người bạn đạo tu ở đây cũng hành pháp nhưng mà nói rằng thi đua ngồi lâu, cái đó là ông đó hay, không phải! Coi nó có thực dụng nội tâm khai thông sáu chữ đó không? Nó đã tạo được cái đèn lòng hay không? Nó đã tạo được cái hương đăng cho nó hay không? Để hiểu cái nguyên lý của Trời Đất mà không chấp không mê, không sợ bất cứ một cái gì xâm phạm đến mình và mình chẳng xâm phạm ai, thì cái sáng suốt có luôn luôn. Cái bóng đèn sáng thì cái bóng tối phải tan, khi mà các bạn tu ở đây, tôi đã nói rõ ràng cái đường lối, ít có người khám phá ra được sáu chữ đó, nhưng mà sự dày công tu luyện khai thông của tôi tìm ra nó trụ ở đâu và nó chuyển hóa ở đâu, tôi đem hết cho các bạn. Những người khác người ta tìm được người ta không đem đâu, bởi vì cái trình độ hạ trí nó không hiểu, cho nó, nó cũng bỏ, nhưng mà giống vắn gieo, đất nào mọc sớm thì nó mọc lên có kết quả, mọc trễ thì nó mọc lại tùy theo thời tiết sau này.

Thành ra chúng ta gieo không sao, nhưng mà nó sẽ có ngày mọc, bởi vì mình biết rằng cái này nó nằm ở trong quyền năng của Trời Đất, sự kích động và phản động của sáu luồng điện, của lục tự Di Đà. Rồi một ngày nào bầu trời thế giới nó thay đổi, thì có thể nó thay đổi, thay đổi trí tuệ nó, thay đổi tị nạn hạ trí thiếu kém của nó. Cho nên nó mới sanh ra cái bản tánh xấu, độc tài, không hiểu mình và muốn đè ép người. Cái tư tưởng đó là về trong cái hạ trí mà thôi, nhưng mà hỏi nó có tiến tới được không? Nếu nó dày công trở về với nó thì nó sẽ tiến tới, mà nó tiến tới bản thân nó khai thông cái hương đăng của nó thì nó hòa cảm với vũ trụ mây hồi.

Hằng ngày tôi đã nói ở trong băng, bây giờ nói lặp lại, lấy một cái băng cũ ra thì cũng có nói rồi. Lượng đại thì phước đại, mà lượng hẹp thì phước hẹp rõ ràng. Cái chuyển hóa ở bên trên nó nhiều thử thách, cho nên chúng ta tu tới đó nó bị kẹt. Chúng ta phải kiên nhẫn để tiến lên, không nên nói: “Như vậy đó tôi không tu nữa, tôi không thích, như vậy không thích, như kia không thích...”. Là một cái thử thách, thử thách làm gì? Thử thách là một bài học, người ta cho mình một bài học để học rồi trả bài, luôn luôn các bạn được Vô Vi giáo hóa học! Rồi học hoài, học miết, học cả ngày, cả đêm, gia đình vợ con nó dạy bạn học, học hoài, không bao giờ nó bỏ bạn, nhưng mà bạn chỉ bỏ nó mà thôi. Nếu bạn đem cái tánh lên bạn đè trên cái đạo đức thì bạn bỏ nó, mà bạn đem cái đạo đức, sáng suốt ra, thì không có bỏ ai. À... cho nên từ cái hạ trí tiến tới đại trí, rồi đại trí tiến tới đại giác chứ có gì. Bất cứ cái gì chúng ta cũng không có nên chấp và chúng ta trách lấy ta, ta sai chớ chẳng có ai sai, ta tâm tối chớ chẳng có ai tâm tối.

Hỏi tại sao tu hoài, họ thấy được và không cần họ chứng minh họ thấy, nhưng mà bây giờ lời ăn tiếng nói đi đứng họ đạt tới cái thông minh siêu hơn mình? Tại sao mình cũng người mà mình ăn nói thiếu thông minh? Mình có cái thái độ bất chánh, không liêm chính, không đàng hoàng trong đối xử với mọi người, tại sao? Tại vì mình chưa tạo được cái đèn lòng, chưa thấy được cái sự rắc rối của nội tâm và sửa chữa.

Tường Trình về CD/DVD ấn tổng của Vô-Vi Multimedia Communication năm 2005:

Vô-Vi Multimedia Communication đã thực hiện và phát hành tại đại hội Hội Sinh Sum Vầy những CD/DVD/VCD sau:

- DVD Đại Hội Tình Trời Tận Độ 2004
- DVD Khóa Sống Chung Tân Niên 2004
- CD Chơn Kinh 9
- Bộ VCD đại hội Hội Sinh Sum Vầy 2005
- CD thiên ca Hội Sinh Sum Vầy

và hiện nay đang chuẩn b phát hành cho KSC Tân Niên 2005 & chúc thọ Đức Thầy từ ngày 31/12/2005 đến 2/1/2006 một số sản phẩm kế tiếp như:

- Phụ Ái Mẫu Ái 3
- CD tiếng Anh hay Pháp để giúp cho quý bạn đạo trẻ.
- DVD thiên ca Tiếng Trống Dựng Xây/ Karaoke
- DVD Hội Sinh Sum Vầy 2005 – (số đặc biệt)

Và VMC sẽ tùy theo sự yêu cầu & nhu cầu của thiên đường/bạn đạo, phát hành bộ Chơn Kinh từ 1 đến 9.

Mọi phát tâm ấn tổng và đặt hàng trước, xin gửi về:

Vo-Vi Multimedia Communication

PO Box 741324

Dallas, TX 75374-1324

Email: vovimedia@gmail.com

Website: www.vovi.org

Để giúp cho VMC có phương tiện phục vụ quý bạn hữu hiệu, xin quý bạn có thể đặt hàng trước.

Vô-Vi Multimedia Communication

Kính bái,

BÁO CÁO DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM ÁN TỔNG AUDIO CD CỦA ĐỨC THẦY:

	<u>Name</u>	<u>From</u>	<u>Australia Dollar</u>	<u>USD</u>	<u>Euro</u>	<u>Notes</u>
1	Nguyen Cuc, Hanh Nguyen, Cyndy Dang			\$ 1,000.00		
2	Khuru Thị Phẩm	Australia		\$ 100.00		
3	Phạm Thị Tuyết	Australia	\$50.00			
4	Lâm Ngọc Minh	Australia	\$100.00			
5	Tân Thị Huệ	Australia	\$50.00			
6	Lý Thị Như Mai	Australia	\$50.00			
7	Lê Thị Thới	Australia	\$30.00			
8	Lý Hoài Bình	Australia	\$20.00			

9	Trần Liên Huê	Australia	\$1,000.00			(Hội hướng cho ông Trần Vĩnh Thái)
10	Đào, Mai, Mỹ Linh	Australia	\$380.00			
11	Bruxelles	Belgium			\$200.00	Ấn Tổng CD
12	Bruxelles	Belgium			\$240.00	Ấn Tổng Kinh Sách
13	Lâm Tuyết Nga	Belgium			\$100.00	Ấn Tổng Kinh Sách
Total:			<u>\$ 1,680.00</u>	<u>\$ 1,100.00</u>	<u>\$540.00</u>	

**Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California – VOFI LED Publications
Ấn Tổng Kinh Sách Vô-Vi trong năm 2005**

Chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục giúp đỡ cho Vo Vi LED Publications thực hiện một số kinh sách trong những năm qua.

Để tiếp nối công việc lưu trữ kinh sách Vô Vi của các vị đã đi trước, và công hiến tài liệu cho các bạn mới tu, chúng tôi xin trình cho quý bạn dự thảo ấn tổng kinh sách trong năm 2005 như sau:

- 1) Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)
- 2) Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)
- 3) Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2001) (Lương Sĩ Hằng)
- 4) Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2002) (Lương Sĩ Hằng)

VOFI LED Publications sẽ phát hành những kinh sách trên vào dịp Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy vào cuối năm 2005 để kính biếu quý bạn khắp năm châu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phân phối cho các địa phương tùy theo lời yêu cầu.

Chúng con thành tâm ghi ơn sự quang chiếu của Đức Thầy và sự hỗ trợ của quý bạn đạo đã giúp chúng con có cơ hội phục vụ tốt.

Kính thư,

VOFI LED Publications kính tường

Xin quý bạn đạo lưu ý:

Mọi phát tâm về quỹ ấn tổng kinh sách xin quý bạn gửi về:

VoVi Multimedia Communication

P.O. BOX 741324

Dallas, TX 75374-1324

Check payable to: VoVi Multimedia Communication (xin ghi chú Ấn tổng Kinh sách)

Tất cả các biên nhận trừ thuế sẽ do Hội VVMC cung cấp cho quý bạn.

Liên lạc điện thoại: trimai00@yahoo.com

Thành thật cảm ơn quý bạn,

VoVi Multimedia Communication và HAHVVBC kính bái

THÔNG BÁO CỦA THIÊN ĐƯỜNG THIÊN THỨC TẠI Nam cali

Kính bạch Đức Thầy,

Con Nguyễn Thị Khế và quý bạn đạo kính đội ơn Đức Tổ Sư và Đức Thầy Đức Quan Thánh, chư vị cộng đồng Vô Vi cho chúng con có cơ hội làm công quả tại Thiên Đường Thiên Thức 14 năm qua. Hôm nay hết duyên rồi chúng con xin phép đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 năm 2005.

Nay chúng tôi kính trình bạn đạo khắp năm châu được rõ. Chúng tôi cũng cảm ơn anh Linh đã giúp đỡ bạn đạo Nam Cali có chỗ ngồi trao đổi đạo pháp trong thời gian qua.

Kính bái,

Nguyễn Thị Khế

THƠ

THIÊN CƠ

Nhân sinh nạn khổ khắp trần gian
Thảm cảnh đau thương lệ tuôn tràn
Số phận loài người đang gánh chịu
Vì lòng tham vọng phải tan dần
Sống thân động đất từ đâu có
Tàn phá thiên nhiên nạn phải mang
Bà học Thiên Cơ người phải nhớ
Tâm làm thân chịu chớ than van.

Dĩ An, 15-04-2005

NGUYỄN HIỀN.

=====

TU CHƠN

Tu chơn nào ngại việc chê cười
Chỉ sợ công phu quá biếng lười
Sắc diện không tươi vì uất khí
Trách mình khờ dại phải đau người
Người tu hiền lắm không tranh chấp
Đạo lý dung hòa khắp mọi nơi
Uống xử tình đời theo tiến thoái
Tùy duyên đạo khởi ý ngôn lời.

Dĩ An, 16-04-2005

NGUYỄN HIỀN.

=====

THẤY TÔI

Tuổi thọ Thầy tôi đã tám ba
Tâm hồn tươi trẻ vẫn không già
Ngày đêm giáo dục đàn con trẻ
Tinh tấn công phu Niệm Phật Đà
Pháp Lý giữ gìn trao vạn chúng
Điển Thầy quang chiếu rộng bao la
Hồi sinh tốt đẹp hồn Linh Tử
Hướng đến Thiên Môn trở lại nhà.

Dĩ An, 08-04-2005

NGUYỄN HIỀN.

=====

CHIẾN SĨ VÔ VI

Chiến sĩ Tình Thương đã nguyện thề
Tu hành tinh tấn phá trần mê
Thị phi thiên hạ đừng phiên đến
Đạo hạnh công phu sớm trở về
Tật xấu nhiều đời lo giải nghiệp
Tánh tham ái dục khó trăm bề
Soi hồn giải trược thông Chơn khí
Muốn hiệp khí thiên, sắc chớ kê.

Dĩ An, 11-04-2005

NGUYỄN HIỀN.

=====

THIÊN ĐĂNG

Cùng nhau thắp sáng Ánh Nhiên Đăng
Theo dấu chân soi Lương Sĩ Hằng
Trật tự sửa tâm lo tiến hóa
Nghiệp trần giải tỏa nỗi sầu giăng
Cha Trời nào phụ người hiền đức
Trợ lực cho con đủ Huệ Năng
Ngũ khí Tam qui đồng hội tụ
Hào quang tỏa sáng tợ sao trăng.

Dĩ An, 25-05-2005

NGUYỄN HIỀN.

=====

NHẮN HÒA

Hiền lành nhẫn nhục thoát tai ương
Bố thí vị tha Đạo đúng đường
Xây dựng Đạo Tràng gìn Đạo Tổ
Bên nhau khai triển Đạo Tình Thương
Thương mình quý bạn tâm vui tiến
Đoàn kết yêu thương biết nhịn nhường
Công quả cho đời không vụ lợi
Tâm hòa Đạo Lớn mới tinh tường.

Dĩ An, 27-05-2005

NGUYỄN HIỀN.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính mong Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho em bạn đạo Nguyễn Ngọc Phước là bà Nguyễn thị Phượng tuổi Ất ty, chết ngày 11 tháng 8 năm Ất Dậu lúc 13g30 tại Long Trường Thủ Đức hưởng dương 41 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Chân thành cảm ơn.

BẠN ĐẠO VIẾT

Cảm tưởng của bạn đạo tham dự Đại Hội.

Lời đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Đức Thầy và toàn thể quý bạn đạo năm châu. Thật không có lời nào diễn tả hết niềm vui sướng, hạnh phúc của con, khi được tham gia Đại Hội Hội Sinh Sum Vây 2005. Đây là lần đầu tiên chúng con bạn đạo Hà nội và các bạn đạo Việt nam có duyên lành tham dự Đại Hội Vô Vi quốc tế. Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tổ chức Đại Hội vậy mà những hình ảnh và không khí ở bên Đức Thầy và các bạn đạo vẫn chưa hề tan biến trong con. Đến với Đại Hội năm nay, đúng nghĩa như cái tên Sum Vây, con như được hòa nhập vào một thế giới hòa bình, một không gian tràn ngập quý thương. Bạn đạo VN và bạn đạo khắp năm châu lần đầu tiên được hội ngộ và cùng bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm tu học. Qua đó chúng con học hỏi được rất nhiều từ các quý bạn đạo. Trước khi thực hành Vô Vi, con đã có thực hành thiền một pháp khác, ban đầu vì lý do sức khỏe. Từ đó con ngày càng ham thích tìm hiểu về con đường tâm linh. Khi biết đến Pháp Thiền Vô Vi con cảm nhận được đây chính là con đường mình cần đi, con đường có thể dẫn lối cho phần Hồn giải thoát. Qua quá trình hành pháp con nhận thấy con người con thay đổi rất nhiều trong cách nhìn và lối sống. Càng thực hành con càng hiểu thêm về những lời Thầy giảng, như những bậc thang mà con tiến tới. Trước khi hành Pháp con là người rất nóng tính và hay giận dữ. Con cũng hay suy nghĩ về bản thân và biết được những nhược điểm của mình, nhưng con không sao kiềm chế được bản thân trước ngoại cảnh. Nhưng đến khi thực hành Vô Vi tâm tính con hiền hòa, vui vẻ hòa hợp với mọi người hơn nhiều, con không còn giận dữ như trước, mà con thay đổi từ lúc nào con cũng không hay. Đặc biệt là từ khi đi Đại Hội trở về, con cảm giác như không còn giận còn ghét ai nữa. Những ngày được sống trong thanh điển của Thầy và các bạn đạo, con mới biết thực sự thế nào là thanh, trực và giá trị của sự thanh nhẹ, sự quân bình. Cũng vì vậy mà con ngày ngày cố gắng thực hành cho bản thân được thanh nhẹ để tâm trí con được rộng mở và hiểu được những triết lý. Qua đó con sống có ích cho đời hơn và sống theo nguyên lý của Trời đất để tiến hóa. Thời gian sống cùng Đức Thầy và các bạn đạo, con cảm nhận được sự thân thiết và tình thương của mọi người dành cho nhau, thật là xúc động. Đức Thầy đã ban bố tình thương và thanh điển rất nhiều cho chúng con. Riêng con thật có Đại Phước khi được đứng lên phát biểu trước Đức Thầy và quý bạn đạo, con đã được nhận rất nhiều thanh điển. Không lời nói nào nói hết được hạnh phúc trong lòng con. Chỉ bằng hành động ngày ngày con cố gắng Niệm Phật tu tập sửa mình để xứng đáng với những gì con nhận được, để rồi lại háo hức mong đợi đến Đại Hội năm sau.

Con xin gửi lời cảm ơn tới Đức Thầy kính yêu và quý bạn đạo trên toàn thế giới.

Hà nội ngày 30 tháng 09 năm 2005

Con Trần Nhật Anh.
